

LỜI NÓI ĐẦU

Vấn đề chất lượng số liệu thống kê nói riêng và chất lượng nói chung đang được các cấp các ngành hết sức quan tâm.

Đối với thống kê nước ta trong thời kỳ hành chính bao cấp của cơ chế kế hoạch hoá tập trung, tiêu chí về chất lượng số liệu thống kê được thể hiện qua “Chính xác, kịp thời và đầy đủ”. Ngày nay, khi nước nhà chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế sản xuất hàng hoá vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, trong xu thế hội nhập với thống kê thế giới quan niệm về chất lượng thống kê có sự thay đổi về chất. Điều đó đã và đang đặt ra cho ngành Thống kê một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Đó là tiếp tục phát huy những ưu điểm tích tụ được của ngành Thống kê trong thời gian qua về nâng cao chất lượng thông tin thống kê, đồng thời nhanh chóng nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của các nước trong khu vực và thế giới để ứng dụng một cách có kết quả vào thực tiễn công tác thống kê nước ta, góp phần nâng cao chất lượng số liệu thống kê nước nhà.

Phải thừa nhận rằng, cho đến nay, trong ngành thống kê ít cán bộ am hiểu tường tận các tiêu chí chất lượng thống kê mới của các nước trên thế giới. Với lý do đó, trong chương trình nghiên cứu khoa học thống kê 2005-2006 đã triển khai nghiên cứu đề tài cấp Tổng cục “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng số liệu thống kê” với mục tiêu lựa chọn các tiêu chuẩn và đề ra các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng số liệu thống kê nước ta trong những năm tới.

Cùng với những hoạt động về việc ứng dụng các tiêu chuẩn nâng cao chất lượng số liệu thống kê, Ban biên tập tờ Thông tin khoa học Thống kê phối hợp với Ban chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng số liệu thống kê” cho ra mắt độc giả chuyên san ***Chất lượng số liệu thống kê***.

Trong chuyên san này, ngoài các bài giới thiệu kết quả chủ yếu của các bộ phận tham gia nghiên cứu đề tài trên, còn có bài viết của các Cộng tác viên ở địa phương quan tâm đến vấn đề này và một bài giới thiệu công tác quản lý chất lượng thống kê của Hàn Quốc.

Hy vọng rằng chuyên san sẽ cung cấp được cho độc giả những vấn đề cơ bản về chất lượng số liệu thống kê hiện nay.

Tuy nhiên đây là vấn đề mới và phức tạp, nên trong quá trình tuyển chọn, biên tập và in ấn chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Kính mong độc giả xa gần lượng thứ.

Các ý kiến đóng góp của độc giả xin gửi về Ban biên tập tờ Thông tin khoa học Thống kê theo địa chỉ:

Ban biên tập tờ Thông tin khoa học Thống kê

Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Điện thoại: (04) 8343763 Fax: (84-4) 7751356

E-mail: vienthongke@hn.vnn.vn

Ban biên tập